

กษ.จัดทัพ3กรมสนองนโยบายรัฐ4แผนงาน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทางดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่า เพื่อตอบสนองงานเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องสำคัญให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามนโยบายพัฒนาภาคเกษตรและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม จึงกำหนดให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมทำแผนบูรณาการรูปแบบการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (Area-Based Approach) โดยใช้ผลการวิจัย นวัตกรรมพืช มาตรฐานพืชและปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร และมาตรฐานการตรวจบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นเครื่องมือบูรณาการ และใช้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำกับเป็นเป้าหมาย เน้นปรับภารกิจของ 3 กรม ให้รองรับภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ 4 แผนงานสำคัญ คือ

1.แผนงานกำหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรสำคัญ โดยให้สหกรณ์ใช้ระบบแบ่งปันผลกำไรสินค้า ผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา และปาล์มน้ำมันเป็นพืชพลังงาน เพื่อเป็นต้นแบบขยายผลสู่สหกรณ์และเกษตรกรต่อไป 2.แผนงานสร้างนวัตกรรม

และเครื่องมือทางการเกษตรในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อลดต้นทุน โดยขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง มีความสามารถแข่งขัน และพัฒนาระบบสารสนเทศที่ให้เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรเข้าถึงข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต การตลาดและราคาสินค้า และจัดทัพระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

3.แผนงานควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการเกษตร เพื่อนำไปสู่การลด ละ เลิกการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี โดยพิจารณายกเลิกใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส เร่งปราบปรามสารเคมีเกษตรไม่มีคุณภาพ ปุ๋ยปลอม รวมทั้งมาตรการควบคุมและตรวจสอบสารพิษตกค้างพืชผักและผลไม้นำเข้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และ 4.แผนงานการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ โดยให้เมล็ดพันธุ์กัญชาและเมล็ดพันธุ์กัญชงเป็น “เมล็ดพันธุ์ควบคุม” ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 เพื่อควบคุม และอนุญาตการใช้ และผลิตต้นกล้ากัญชา และกัญชงเพื่อแจกจ่ายและควบคุม โดยใช้สหกรณ์เป็นแหล่งปลูกเฉพาะเพื่อการแพทย์ รวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกและการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์

และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

“ทั้ง 3 กรม ล้วนมีบทบาทสำคัญในการดูแลด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตลอดทั้งส่งเสริมระบบการวางแผนด้านการเงินของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยสหกรณ์ต้องมุ่งให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรมากกว่ามุ่งหวังผลกำไร จึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันคิด ร่วมกันทำงานขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรฯ ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งการลดต้นทุนการผลิต ลดใช้สารเคมี ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้ตรงความต้องการของตลาด ทั้งนี้ จะขับเคลื่อน “ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์” ให้เป็นจุดศูนย์รวมของสินค้าดีมีคุณภาพมาตรฐานของแต่ละท้องถิ่นและของจังหวัด เพื่อกระจายรายได้สู่เกษตรกรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยสัปดาห์หน้าจะตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อไป”

นางสาวมนัญญา กล่าว